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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 3/2562 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

…....................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายส าเริง  ไชยเสน    (ประธาน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
2. นายโกสินทร์   นิยะกิจ    (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 
3. พ.ต.อ.พรเทพ  น้องการ    (แทน) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน 
4. นายเพียรชัย   ดุมดก    (แทน) ขนส่งจังหวัดล าพูน 
5. นายณรงค ์  ทาอุปรงค ์   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 
6. นายวันเฉลิม   เจตะบุตร   (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าพูน 
7. นางสุพิน   จินดาหลวง   (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน 
8. ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
9. นายอัมรินทร์  จัมปากะนันท์   (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน  
10. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย   (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน  
11. พ.ต.ท.เสกสรรค์ ขันค านันต๊ะ   (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน 
12. นางสาวอ าไพ ไชยพิจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายพรชัย   พัฒนาพงษ์สถิต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
14. นายชูพงษ์   พิพัฒน์ไชยศิร ิ   (แทน) ผอ.สสภ.สนข. 
15. นางสาวเมธินี  ปานเขียน   (แทน) ผู้แทน สสภ.สนข. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
16. ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร   ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจร 

และขนส่งเมืองภูมิภาค 
17. นายเกรียงไกร  ศิวิลัยช์    ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบ ารุงทางล าพูน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
18. นายประพันธ์ สนิทมัจโร   หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน  
19. นายกิจ   ศรสุวรรณ   นายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัด 

ทางรถไฟสายดอยติ - ล าพูน แขวงทางหลวงล าพูน 
20. นายสรวง   สุวรรณ    หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงล าพูน 
21. นายวิทยา   ปินตาเสน   ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
22. ส.อ.ศิวกร  สมบูรณ์    (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลเวียงยอง 
23. นางรณิดา   เกตุเต็ม    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทต.บ้านกลาง 
24. นายภูมิพัฒน์  อินต๊ะวงค์   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ทต.บ้านกลาง 
25. นายมนูญ   วังสาร    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ป่าสัก 
26. นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย    ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สนจ.ลพ. 
27. นายสมคิด  ลีลอย    ผู้ช่วยสารวัตรงานเดินรถแขวงล าปาง 
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28. นายอนุชา  ยะอนันต์   เลขานุการนายก อบจ.ลพ. 
29. นายวิรุท  สุธรรมเปิง   โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดอยติ 
30. นายช่าง  ลาดแดง    สสญ.ลป. 
31. นายมาณพ   จันทร์แว่น   สสช.ลป. 
32. นายชัชพงศ์  บุตรหล้า   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
33. นายสุรชัย  ตั้งมกรา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานจังหวัดล าพูน 
34. นายรัฐกรณ ์ ชูยกปิ่น    พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานจังหวัดล าพูน 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1. ปลัดจังหวัดล าพูน     ติดภารกิจ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน   ติดภารกิจ 
3. รศ.ดร.บุญส่ง   สัตโยภาส   ติดภารกิจ 
4. นายพิรุณ   จันทร์ธรรม   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.             

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ตามที่จังหวัดล าพูนจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบกจังหวัดล าพูน (อจร.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2/2562    
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน นั้น 

เพ่ือให้การเกิดการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
มาตรการในการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งของจังหวัดล าพูนเป็นไป
ด้ วยความ เรียบร้อย  และมีป ระสิทธิภ าพ  ในวันนี้ จึ ง เชิญ ประชุ ม
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดล าพูน เข้าร่วมการประชุมฯ 
ครั้งที่ 3/2562 และได้เชิญผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106           

กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า 
ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงล าพูน ความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวง

หมายเลข 106 ถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณ
แยกเหมืองง่า ตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างประกาศรับราคา คาดว่า
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จะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20 กันยายนนี้ แต่ก็จะมีประเด็นปัญหาที่
น าเรียนมาเพ่ือพิจารณาแนบท้าย ขอไปเป็นวาระท้ายๆ เรื่องอาณัติสัญญา
ของทางรถไฟ  

ประธาน งบของยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถ้าไม่ทันก่อหนี้ภายใน 30 
กันยายน จะท าให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องส่งคืนงบตรงนี้เป็นจ านวนเกือบ 
30 ล้าน ยังไงต้องก่อหนี้ให้ได้ คือได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเชิญมาลง
นามได้ไหม 

หัวหน้างานวางแผน จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 20 กันยายน ตอนนี้ประกาศตัวผู้รับจ้างแล้ว 
แขวงทางหลวงล าพูน และจะต้องมีกระบวนการรับราคาประกาศ แล้วดูว่าจะมีอุทธรณ์ไหม      

ถ้าไม่มีก็เรียกมาลงนามสัญญาได้เลย 
ประธาน ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างจบกระบวนการแล้ว ก็เหลือแต่ประกาศ   

อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ หรือประกันราคา แล้วก็ผู้รับจ้างจะได้ลงนามอย่างช้า
ที่สุดภายในวันที่ 20 กันยายน รูปแบบรายการจะเป็นลักษณะนี้หมด      
ในแบบแปลน/แบบก่อสร้าง ที่ถามความคืบหน้าครั้งที่ถามก็คือ มี 2 สถานะ 
สถานะที่ 1 คือ ในฐานะเจ้าของงบยุทธศาสตร์จังหวัด ที่เราได้ท าการแก้ไข
แบบต่างๆ ได้ผ่านหมดทุกอย่างของกรมทางหลวง และขออนุญาตเชื่อมทาง
กับกรมโยธาธิการทุกอย่างครบหมดขั้นตอนตอนนั้น 

หัวหน้างานวางแผน ขั้นตอนที่ขออนุญาตกรมโยธาธิการ มีหนังสือตอบกลับมาจากกรมโยธาธิการแล้ว  
แขวงทางหลวงล าพูน ในเรื่องรูปแบบก่อสร้างเป็นแบบที่เราปรับแล้ว และประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

แล้วก็จะก่อสร้างได้ตามแบบที่เขียนไว้ แต่จะมีประเด็นที่เสนอเป็นวาระ
ท้ายๆ เรื่องอาณัติสัญญาของทางรถไฟ 

ประธาน พ้ืนที่ที่จะส่งให้มี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การรถไฟ ส่วนที่ 2 จุดพ้ืนที่ที่ของ
โยธาส่งให้แล้ว ระยะเวลาการก่อสร้างก่ีวัน 

หัวหน้างานวางแผน ในแผนเราคิดไว้ที่ 210 วัน 7 เดือน ก่อนเดือนเมษายนครับ  
แขวงทางหลวงล าพูน 
ประธาน ก่อนเมษายนล าพูนจะมีทางเลี่ยงเมืองที่สมบูรณ์เส้นทางนี้ ท่านอนุกรรมการ

ท่านใดจะสอบถามความก้าวหน้าของการด าเนินการแยกเหมืองง่าเชื่อม
จุดตัดของทางเลี่ยงเมือง ปัญหาจะมีข้อพิจารณาในช่วงวาระที่ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวง
หมายเลข 114 ตอนดอยติ - ล าพูน  

นายช่างโครงการฯ  ผู้แทนแขวงทางหลวง ในฐานะนายช่างผู้ควบคุมงาน ตอนนี้ โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 114 ตอนดอยติ - 
ล าพูน เราได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม มีผลเมื่อวันที่  5 
กรกฎาคม ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 64 วัน ช่วงระยะเวลา 64 วันนี้     
ผู้รับจ้างได้ส ารวจเจาะชั้นดินไปแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการขนย้ายเครื่องจักร
ผลิตป้ายเตรียมจัดการเบี่ยงการจราจร และระหว่างนี้ทางฝ่ายควบคุมงาน   
ก็ประสานการรื้อย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ส่วนรุกล้ า
ทั้งหลายตอนนี้ก็ได้ทยอยปรับรื้อย้ายบ้างบางส่วน 
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ประธาน คณะอนุกรรมการท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าก่อสร้างสะพาน
จุดตัดทางรถไฟสายดอยติ วันนั้นที่ประชุม กรอ.จังหวัด ทางแขวงทางหลวงล าพูน
ได้ไปรายงาน แล้วก็เป็นภาพนิ่งและเอกสารทางคณะกรรมการก็อยากจะให้
แขวงทางหลวงล าพูนท าเป็นภาพวีดิโอเคลื่อนไหว ตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟน
สามารถเปิดดูได้ว่าก่อนท าเป็นแบบไหน ระหว่างท าจะเป็นแบบไหน 
เดือดร้อนอย่างไร หลังท าเป็นแบบไหน และภูมิทัศน์จะเป็นอย่างไร เรา
ขอให้แขวงทางหลวงล าพูนให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท าการศึกษา ถ้าเป็นการด้วย
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ว่ามีการก่อสร้าง 
แต่ระหว่างนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการเดินทาง อาจจะเลี่ยงเมืองโดยวิธีไหน 
แต่ถ้าสร้างเสร็จอนาคตจะเป็นอย่างนี้ สิ่งแวดล้อมจะดีอย่างนี้ มูลค่าเพ่ิมจะเป็น
อย่างนี้ ท่านก็สามารถที่จะท าให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ได้เร็วกว่าการท า
ป้ายคัทเอาท์ตั้งอยู่ช่วยไปให้บริษัทรับจ้างหาเด็กท าโปรแกรม App นี้ขึ้น ก็
คาดว่าทางบริษัทคงจะมีเว็บเพจขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน เราก็จะได้
วางแผนว่าทางภาคเอกชนเขาก็จะได้วางแผนว่าจะขอผังเมืองขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ทางต ารวจก็จะมองว่าจะขอสัญญาณไฟจราจร ขอ CCTV 
ระบบไหนต่อเนื่องจากท่าน ก็จะท าให้ข้อมูลสามารถประสานการท างานได้
เร็วขึ้น ฝากนายช่างควบคุมด้วย 

นายก อบจ.ลพ. ประเด็นก่อสร้างทางข้ามเป็นประเด็นที่น่าสนใจของคนล าพูนมาก และ  
ย่านที่เข้าไปสู่เป็นการเกิดการค้าใหม่ กระบวนการที่เราท าให้เกิดความสะดวก 
อย่าท าลายเรื่องของย่านการค้า เพราะว่าย่านการค้าต้องการความ
พลุกพล่านอยู่ระดับหนึ่ง อันนี้ก็อยากให้ดูการเข้าออกของจังหวะที่เหมาะสม 
เพราะว่าย่านตรงนี้ก็จะมีทั้งแจ่มฟ้า ตลาดล าพูนจตุจักร โกลบอลเฮ้าส์    
แล้วก็มีโรงแรมมีต่างๆให้ค านึงนิดนึงว่าถ้าท าไม่เหมาะสมก็จะมีปัญหาตามมา 

ประธาน วันนั้นก็น าเข้าไปที่ประชุม กรอ.จังหวัด ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ     
ทุกท่านก็อยากจะให้เห็นเหมือนกันว่าเมื่อสร้างแล้วคุ้มค่าและก็สามารถ
เชื่อมโยงทุกอย่างไม่มีปัญหาเรื่องจราจร ไม่มีจุดตัดไม่มีอะไรต่างๆ แล้วก็วัน
นั้นก็ได้ถามเหมือนกันว่าหากเราจะด าเนินการอย่างนี้ ร้านค้าตั้งก่อนสะพาน
การออกแบบสี่แยกบางสี่แยกเคยท าสะพานก่อนแล้วมาท าร้านค้าทีหลังจะ
สวยงามแล้วก็สามารถเป็นย่านที่คนมาเที่ยวได้สบายก็มีธุรกิจอย่างดี ถ้าสี่
แยกไหนสร้างหลังที่มีตึกก่อน หรือทางข้าม ก็จะเหมือนกับพ่ี นายก อบจ. 
พูด ความเจริญจะไม่เหมาะกับภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบ อันนี้ฝากทางแขวง
การทางล าพูนกับการออกแบบว่าทุกท่านไม่ได้คัดค้าน เพราะว่ารับฟังความ
คิดเห็นเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าการเชื่อมทางออกกลัวจะเป็นปัญหาจราจร และ
การบดบังภูมิทัศน์ เมื่อก่อนเคยพูดถึงว่าท้องฟ้าจะสร้างยังไงก็ได้ แต่เดี๋ยว
ผู้คนเริ่มมองท้องฟ้าตึกสูงเริ่มจะค่อยมีทัศนียภาพที่ดีแล้วใช่ไหมเลยเป็นจุดอ่อน
ของเมือง สร้างสูงก็ไม่อยากอยู่กัน ตอนนี้ก็แผ่นดินไหวเยอะ ทางกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ก าลังออก พ.ร.บ. การป้องกันสร้างอาคารแบบกันแผ่นดินไหว
ด้วยในประเทศไทยเมื่อก่อนไม่ค่อยมี ประเทศที่มีแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเขาจะมีกัน
ก่อน ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนายก อบจ. ได้เสนอแนะในที่ประชุม     
ฝ่ายเลขาฯ บันทึกเสนอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะวางแผนแล้วก็
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ขออนุญาตทางเชื่อมทางเข้าแต่ถ้าดูแบบไปแล้วมีทางให้เรียบร้อย อันนั้นก็
เป็นสิ่งที่เป็นการพัฒนาร่วมกัน ระยะเวลาด าเนินการ คือ 910 วัน ก็คือ 
ประมาณปี 64 และ 65 ก็คงจะรองรับเส้นทางรวมทั้งสาย 11 รองรับเส้นนี้ 
ก็คงจะท าให้ 106 กับ 114 ตัดกันได้ วันที่ 20 มีนาคม 65 ต่อไปวาระที่ 3.3  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ความคืบหน้าในการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่ -      
ทางเลี่ยงเมืองล าพูน) 

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน เส้นทางนี้กรมทางหลวงศึกษาไว้เมื่อปี 2550 แล้วก็พิจารณาผ่านมาได้ก็
ประมาณ 10 ปีแล้ว แต่ผลการศึกษาแนวทางก็จะเป็นโครงการสร้างทาง
หลวงเชียงใหม่เลี่ยงเมืองเชียงใหม่ถึงทางเลี่ยงเมืองล าพูน เส้นทางเริ่มต้น
ออกจากวงแหวนรอบในทางหลวงหมายเลข 1141 สะพานวงแหวนรอบกลาง
ทางหลวงชนบท ชม 3029 ตัดผ่านวงแหวนรอบนอกทางหลวงหมายเลข 121 
แล้วก็บรรจบทางหลวงหมายเลข 106 ซึ่งตามสถานะโครงการที่ประชุม
พิจารณาในมติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดล าปาง กรมทางหลวงได้ตอบว่า
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการคัดค้านจากประชาชน ซึ่งเป็นการคัดค้าน
ของประชาชนทางฝั่งของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางเลยพักโครงการไว้ก่อน แล้ว
ก็เปลี่ยนทิศทางไปขยายทางหลวงหมายเลข 11 จาก 4 ช่อง 6 ช่อง แล้วก็
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก
จังหวัดล าพูน (อจร.จังหวัดล าพูน)  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 
มิถุนายน 2562 ก็มีมติให้กรมทางหลวงพิจารณาทบทวน ตอนนี้แขวงทาง
หลวงล าพูนได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักแผนงานกรมทาง เพ่ือให้ทาง
กรมทางหลวงพิจารณาทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่ง โดยเอกสารดังกล่าว ก็ได้ส าเนา
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนด้วย ซึ่งเอกสารนี้เดี๋ยวจะขอแนบไว้ใน
มติที่ประชุมด้วยว่าตอนนี้ผมก็ได้น าเรียนไปทางกรมทางหลวงแล้ว ซึ่งผล
พิจารณายังไม่ทราบหากทราบผลพิจารณาก็จะน าเรียนในที่ประชุมในครั้งถัดไป  

ประธาน มีคณะอนุกรรมการท่านใดจะสอบถาม ในระบบโครงข่ายที่ท่านศึกษาแล้ว 
ยังไม่พูดถึงล าพูนเส้นทางขนส่งเข้าเชื่อมล าพูนกับเส้นทางสาย 11 และ    
สาย 108 ของเชียงใหม่หางดงใช่ไหม ศึกษาแต่ภายในขอบเขตภายใน 

ผู้แทน สนข. ของเชียงใหม่นี้เราศึกษาระบบขนส่งสาธารณะระบบหลักเป็นรถไฟฟ้ารางเบา 
จุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครพิงค์ แล้วก็ลงมาในแนวเหนือใต้แล้วก็ลงมา
สิ้นสุดที่แยกแม่เหียะ สมานสามัคคีก็เกี่ยวข้องด้วย 

ประธาน อยากจะให้แขวงได้ เพ่ิ ม เสริมอย่างนี้  เส้นรางเบาของ สนข. จะเริ่ม
ด าเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้ แล้วผ่านสนามบินเชียงใหม่จากโรงพยาบาล
ผ่านศูนย์ประชุมมาถึงสนามบิน ถ้าพูดง่ายๆตามหลักโครงสร้าง แล้วมาสิ้นสุด
ที่บิ๊กซีสี่แยกแม่เหียะ เส้นนี้ที่วงแหวนรอบนอก เส้น 121 ที่เราจะตัดขอตัด
จากล าพูนไปบรรจบ 121 ที่ใกล้ๆกับมหาลัยฟาร์อีสเทอร์น เส้น 121 เป็น
วงแหวน 3 แต่เราจะไปถึง 121 แต่เชียงใหม่คัดค้านเส้นวงแหวนกลาง    
ที่หมู่บ้านวังตาล เราก็จะไป 121 อยากจะให้ศึกษาระบบขนส่ง อีกหน่อย
เมืองล าพูนกับเมืองเชียงใหม่คนก็จะมาอยู่เมืองล าพูนเยอะ แต่ถ้าสาย 11  
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นี้ผมไม่ขัดข้องเป็นสายโลจิสติกส์ของด้านการค้า แต่เราอยากจะให้การ
เดินทางของการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองเข้าสู่สนามบิน หรือจัด
โครงข่าย เพราะตอนนี้เชียงใหม่เขาออกวงแหวนเรื่อยๆ วง 1 วง 2 วง 3 
วง 4 วง 5 ใช่ไหม ทางส านักทางหลวงที่ 1 ก็มีโครงข่ายอย่างนี้อยู่แล้ว   
เราขอเชื่อมให้เป็นลักษณะถ้าเราจะรอเชียงใหม่พุ่งมาหาเราคงยากเพราะว่า
วงแหวน 1 และวงแหวน 2 เขาคัดค้านอยู่แล้ว วงแหวน 3 เราน่าจะได้
เชื่อมอยู่ เชียงใหม่อีกหน่อยเขาขยาย สนข. จากรถไฟรางเบาไปถึงแยกบ้าน
ถวาย หรือแยกต่างๆก็ดึงการเชื่อมได้เพราะว่าอย่าลืมว่าขนส่ งสาธารณะ
ไม่ใช่พัฒนาแต่ในเมืองและรถไปจอดที่ไหน ต้องเชื่อมจากนอกเมืองแล้วจะ
ไม่ให้รถเข้าเลย คนอยู่ในเมืองได้ระยะยาว ต่อไปเชียงใหม่ก็จะมีแต่คนเดิน
กระโดดขึ้นรถไฟ 2 สถานีก็จบ แต่คนต่างจังหวัดหรือคนต่างพ้ืนที่ต้องเอา
รถเข้าไปไว้ ถ้าจะขึ้นรถไฟสถานะรางเบาก็ต้องมีจุดจอดรถแพงเหมือนกับ
ลอนดอนอีก แต่ละเมืองเป็นอย่างนี้ที่จอดรถแพง กลายเป็นว่านั่งสาธารณะ
ในเมืองจริงแต่เวลาขับรถเข้ามาจอดต้องแพงอีก แต่ถ้าเราแนวทางที่
เชื่อมโยงขนส่งก็จะท าให้ประชาชนเดินทางสะดวก ผมหวังว่าคุณการศึกษา
ของ สนข. ก็ดี โครงข่ายของของกรมทางหลวงก็ดี เริ่มไปในทางเดียวกันอยู่
แล้วเพราะอยู่ในกระทรวงเก่ียวกัน 

ผู้แทน สนข. ในเรื่องวาระ 3.3 ที่การประชุม อจร.จังหวัดล าพูน ครั้งที่แล้ว ทาง สนข.   
ก็ได้สรุปผลการประชุมแล้วก็ความเห็นว่าให้เริ่มการก่อสร้างจากล าพูน     
ไปเชียงใหม่แทน ทาง สนข. ได้สรุปน าเสนอท่านปลัดกระทรวงคมนาคม
แล้ว แล้วก็ให้สั่งการให้ทางกรมทางหลวงด าเนินการตามมติที่ประชุม อจร. 
อีกไม่นานค าสั่งคงไปถึงกรมทางหลวง ก็จะช่วยผลักดันโครงการนี้อีกทางหนึ่ง  

ประธาน  เอกสาร 2 อย่างทั้งที่ทาง สนข. ได้ท าหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงคมนาคม 
และต้องแจ้งกรมทางหลวงด้วย และแขวงทางหลวงล าพูนก็ท าหนังสือแจ้ง
จากจังหวัดเราส่งไปที่อธิบดีกรมทางหลวงด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ขอให้สร้างทางแยกพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนสายเลี่ยงเมือง

บริเวณบ้านสันต้นธง – บ้านจักรค าภิมุข 
ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเทศบาลต าบลต้นธง 

พร้อมกับรายชื่อของประชาชนประมาณ 150 คน มีความประสงค์ต้องการ
ที่จะให้มีการเปิดในส่วนของการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง 
ในส่วนของสายตรงจากเหมืองง่าไปแยกท่าจักร จากเดิมที่สามารถสัญจร
ผ่านไปมาได้ ในส่วนของจากบริเวณต้นธงไปบ้านจักรค าภิมุข คือมีการปิด
กั้นไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ บริเวณเดิมจะมีการก าหนดจุดกลับรถไว้ใน
บริเวณที่ห่างประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งในส่วนของทางราษฎรได้มีการ
ร้องเรียนไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว และ   
ก็ได้มีการมาน าเสนอในขณะที่ผู้ตรวจราชการพิเศษได้มาลงพ้ืนที่ในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาร้องเรียนในถนนเส้นเดียวกัน แต่เป็นแยกเดิม คือ แยกบ้าน
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ประตูป่าที่เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วในขณะนั้น ซึ่งในวันที่ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ลงพ้ืนที่ได้มีกลุ่มชาวบ้านได้มาน าเสนอข้อมูลตรงนี้ อยากจะให้เปิดอยากให้
มีการปรับจุดกลับรถ หลังจากวันนั้นทางผู้ตรวจราชการพิเศษก็ได้มีการ
มอบหมายให้ผู้แทนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งวันนั้นจะเป็นนายช่าง
ใหญ่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้มาลงพ้ืนที่พร้อมกับในส่วนของ
นายอ าเภอแล้ว และก านันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ก าหนดจุดกลับรถใหม่ 
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏพบว่าหากว่ามีการปรับ
เป็นจุดกลับรถจะต้องมีการเวนคืนพ้ืนที่ และก็ต้องมีการใช้งบประมาณ     
ที่เพ่ิมขึ้น ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีการแจ้งว่าไม่สามารถที่จะ
สามารถจะด าเนินการได้ ทางผู้แทนกลุ่มราษฎรก็เลยมีความประสงค์
อยากจะให้เปิดเป็นแยกในส่วนเหมือนที่ของแยกประตูป่า เปิดเป็นสี่แยกไฟ
แดงเป็นลักษณะเดียวกัน จึงได้มีการลงชื่อแล้วท าหนังสือร้องเรียนมาที่    
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ในส่วนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก็ได้มีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่แล้วก็ประชุมที่เทศบาลต าบลต้นธงเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 ซึ่งในส่วนของการประชุมก็ได้มีทั้งราษฎรแล้วก็ในส่วน
ของสมาชิกสภาเทศบาล และเทศบาลร่วมกันประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลในส่วน
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวในเบื้องต้นมีมติ
เห็นชอบให้มีการใช้ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาเหมือนกับแยก
ประตูป่าที่เกิดขึ้น ในส่วนของหลังจากการประชุมวันนั้นทางท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) ซึ่งเป็นประธานในการประชุม
ในวันนั้น ท่านก็ได้มอบหมายให้ทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจัดประชุมอีกครั้ง 
เพ่ือติดตามเรื่องแนวทางแล้วก็ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนขึ้น 
จากเดิมที่ได้มีการมอบหมายให้ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ท าหนังสือในนามของจังหวัดขออนุญาตเปิดเป็นช่องทางไปที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง แล้วก็ได้มีการจัดท ารูปแบบรายการ ประมาณราคาพร้อมกับ
ขอทางแขวงทางหลวงล าพูนช่วยจัดท าในรูปแบบรายการแล้วก็ประมาณ
ราคาในส่วนของไฟส่องสว่าง แล้วก็ในส่วนของสัญญาณไฟจราจรที่จะติดตั้ง
ในแยกบริเวณดังกล่าว ในส่วนของทางเทศบาลก็แจ้งว่าในส่วนของ
งบประมาณก็ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ ในเรื่องของ
ทั้งหมดงบประมาณน่าจะอยู่ประมาณท่ีล้านกว่าบาทในการประชุมในวันนั้น 
ซึ่งพอหลังจากประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วก็ได้มีการประชุม
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
ซึ่งจากการประชุมก็จะมีท่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูนเป็นประธาน  
ในการประชุม ในส่วนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ได้ชี้แจง
ในส่วนของผลการด าเนินการว่าได้มีการท าหนังสือขออนุญาตไปที่          
กรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ในส่วนการประสานภายใน  
ก็ทราบว่าน่าจะไม่ขัดข้องเป็นไปตามแนวทางของเส้นประตูป่า แล้วก็ในส่วน
ของรูปแบบรายการค่าใช้จ่ายในการรื้อเกาะกลาง งบประมาณ 200,000 บาท 
แล้วก็ในส่วนของแขวงทางหลวงล าพูนก็ได้มีการออกแบบแล้วก็ประมาณ
ราคาในเรื่องของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่าง ซึ่งในส่วน
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ของไฟสัญญาณไฟจราจร 1 ชุด บริเวณแยกดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณ 
1,027,000 บาท แล้วก็ในส่วนของไฟส่องสว่างจะประมาณ 6 ต้น อยู่ที่
ราคา 349,200 บาท ก็คือจะเป็นในส่วนของงบประมาณในส่วนแขวงทาง
หลวงได้ประมาณการมาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,376 ,200 บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้นรวมกับในส่วนของการรื้อเกาะกลางอีก 200,00 บาท   
ก็จะเป็น 1,576,200 บาท ส่วนของทางส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในส่วนที่ทางเทศบาลมีความประสงค์ว่าจะ
สามารถที่จะใช้ เงินจ่ายขาดสะสมของเทศบาลในการสนับสนุนการ
ด าเนินการนั้นไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เพราะว่าในส่วนตรงนี้เป็น
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ของทางเทศบาลต าบลต้นธงที่จะสามารถน าเงินส่วนนี้มาจ่ายได้ 
เพราะฉะนั้นในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณของทางเทศบาลก็คงไม่
สามารถด าเนินการได้ แล้วก็ในส่วนตรงนี้เพ่ือที่จะให้เป็นไปตามแนวทางเดิม
ในส่วนที่ของการด าเนินการ ก็ได้เห็นชอบว่าคงจะต้องใช้แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเดิมจากการแก้ไขปัญหาหนองเส้ง - ประตูป่า ซึ่งในส่วนของทาง
ส านั กงานจังหวัดก็ ได้ชี้ แจงเพ่ิม เติมประเด็น ใน เรื่องของหากว่าใช้
งบประมาณจะใช้งบประมาณเดิมก็คือจากเดิมในส่วนของการรื้อเกาะกลาง
จะใช้ งบ ประมาณ ของจั งห วัด  เป็ น งบ ใน การแก้ ไขปั ญ ห าที่ ท าง
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรมา ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ
อาจจะล่าช้ากว่าปกติก็ยังไม่สามารถที่จะก าหนดได้ว่าจะสามารถจัดสรร
งบประมาณให้ได้หรือไม่ ในส่วนตรงนี้ก็จึงได้มีข้อเสนอว่าในส่วนของ
รายละเอียดและรูปแบบรายการทั้งหมดก็จะขอทางแขวงทางหลวงล าพูน  
ที่ส่งมาก็จะส่งมอบให้กับทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพ่ือ
จัดท าเป็นในส่วนของโครงการเพ่ือรองรับประมาณในการสนับสนุน
งบประมาณในระยะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลการด าเนินงาน     
ในที่ประชุมของทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก็เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
แล้วก็ขออนุญาตน าเรียนสอบถามท่านประธานว่าในประเด็นเช่นนี้ควร
จะต้องเป็นลักษณะของเพ่ือพิจารณาประกอบด้วยหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าพูดถึงแนวทางการพัฒนาตอนนี้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก็รับเรื่องในการ
ร้องเรียนข้อเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ เส้นทาง ซึ่ งจากการ
ด าเนินงานแผนทางเลี่ยงเมืองล าพูนไม่เป็นไปตามแผน และก็การด าเนินงาน
งบประมาณหรือต่างๆไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ อันนี้คือสิ่งที่ปัญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาของจังหวัดล าพูน จึงมีวาระนี้ที่ทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดถาม
ว่าจะเป็นข้อพิจารณาในต่างๆได้ไหมก็เห็นด้วย อยากจะตั้งคณะกรรมการ
จาก อจร. คุยเรื่องการแก้ไขปัญหาทางเลี่ยงเส้นทางล าพูนเป็นคณะท างาน
ประกอบหลายภาคส่วนเพ่ือจะแก้ไขปัญหาให้หมดเลย ตอนนี้ภารกิจของ
โครงสร้างของกรมโยธาและผังเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปในการเดิมไม่เคยท าถนน 
แต่เดี๋ยวนี้ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ท าเรื่องเกี่ยวกับการ
ป้องกันน้ าท่วม และก็การด าเนินงานควบคุมอาคาร และก็การผังเมืองก็เลย
ท าให้การท างบประมาณตรงนี้ขาดช่วงไป ก็เห็นใจในการที่เสนองบประมาณ
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ที่ไม่เป็นไปตาม แล้วช่วงที่ 1 ที่ 2 ที่ท าถนนการท าถนนก็เป็นเส้นทางหนึ่ง 
ที่ผู้รับจ้างได้ท าแต่การดูแลบ ารุงรักษาเมื่อยังไม่มีทางเชื่อม คนใช้ก็ช ารุด 
ทางเลี่ยงที่ไม่ให้เป็นจุดกลับรถที่การศึกษาตรงของกรมโยธาและผังเมือง
ออกแบบ เป็นเรื่องที่ดีได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีจุดตัดให้มากแล้ว    
ก็มากลับรถเอาแล้วก็ท าเป็นระบบจราจร แต่เนื่องจากว่าไม่เสร็จชาวบ้านก็
ไปวนไปวนมาก็เหมือนไปท าประตูปิดเขาก็เลยเป็นความเดือดร้อน และก็มา
เปิดใหม่เหมือนประตูป่าแต่ถ้าคนสร้างเสร็จอีกหน่อยเช่นนั้นแค่ 3 กิโลเมตร 
รถก็ใช้ความเร็วไปเจอจุดตัดอีกเดี๋ยวก็อุบัติเหตุอีก เดี๋ยวกรมทางหลวงก็ต้อง
มาท าสะพานข้ามหรืออะไรอีก อันนี้คือสิ่งที่ เป็นห่วงก็เลยจะขอหารือ       
ที่ประชุมที่ทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดถามว่าจะเป็นพิจารณาได้หรือไม่ว่า
ต่อไปในอนาคตข้างหน้าการศึกษาออกแบบก็ดี การวางงบประมาณก็ดี      
ก็ต้องท าให้แล้วเสร็จในระยะแผนการศึกษาแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นด้วยนะ      
ถ้าที่ประชุมว่ามีการพิจารณาเรื่องนี้ควรจะมีคณะท างานติดตามร่วมกับ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการท าหน้าที่เลขาหรือในส่วนของส านักงานป้องกัน
และเบาเทาสาธารณภัยจังหวัด ในส่วนที่วางระบบกันแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดจากการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เส้นทางนี้ก็จะ
เสร็จภายในสัก 2 ปี 3 ปีได้ ถ้าท าอย่างนี้นะไฟส่องแสงสว่างเส้นทาง      
ไฟจุดตัดจราจร จุดทางเชื่อมถนนเส้นทางถ้าเสร็จเรียบร้อยมาตรฐาน แบบนี้
แขวงทางหลวงรับโอนแน่  เราก็ควรจะมีคณะท างานคณะหนึ่ งแล้ว           
ก็ท าการศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆไว้ ถ้าทางหลวงหมายเลข 11 เป็นตัวอย่าง 
ต่อไปการออกแบบว่าจะเป็นตัวอย่างเหมือนทางหลวงหมายเลข 11 
เพราะว่าทางกลับรถก็จะมีน้อยลง ซึ่งดูแล้วคนก็จะเคยชินเพราะว่าเป็น
ไฮเวย์ แต่ถ้าทางตรงนี้ยังไม่เป็นไฮเวย์เป็นแค่ทางเลี่ยงเมืองเราก็ต้องมีจุดตัด
แบบไหน จะเป็นทางลอดให้มอเตอร์ไซค์ลอดใต้ถนน ถ้าจุดกลับรถไกลก็ต้อง
ออกแบบให้เป็นทางลอดให้มอเตอร์ไซค์ลอดไป และคนเดิน ปั่นจักรยาน
ข้ามไป เรื่องนี้รู้สึกว่ามีการพูดถึงเรื่องถนนตัดผ่านหมู่บ้านแล้วท าให้หมู่บ้าน
แยกเป็น 2 ฝั่ง ไม่ไปท าบุญร่วมกัน ไม่ไปร่วมงานกันสุดท้ายก็เลยแยกเป็น
หมู่บ้าน 2 หมู่บ้านเลยจากหมู่บ้านเดียว ท าให้ครอบครัวห่างเหินกันคือ
สังคมหมู่บ้านเก่า อันนี้ก็ขอบคุณทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้แก้ไขแล้วก็
เล่าให้คณะอนุกรรมการเป็นขั้นตอน 1,2,3 เป็นอะไรบ้างแล้วก็น่าจะแก้ไข
เฉพาะหน้าตามหน้าที่ที่ความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้ท า
หน้าที่ แต่เราในฐานะ อจร. เราควรจะมีอะไรให้เส้นทาง ผู้ประกอบการจะ
ได้ช่วยกันท า ท่านเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็จะได้มอบให้ฝ่ายเลขาลองคุย
กับทางส านักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตั้งคณะท างานเพ่ือติดตาม เดี๋ยว
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่มา ท่านมาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็คง
เห็นทางวิศวกรรมทางเลี่ยงเมืองหรืออะไรต่างๆ ก็อยู่บริบทอย่างนี้มาก่อน 
คงจะได้ช่วยเป็นแรงผลักดันกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ คง Connect 
ได้คือเรื่องไปเร่งรัดเอางบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองออกมาให้
หมด จากที่ท าตลิ่งก็มาท าถนนงบประมาณที่เหลือท าเส้นทางที่ค้างอยู่ที่เป็น
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สัญญาณไฟกับระบบไฟ ประมาณ 110 ล้านบาท ปี 2563 กรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่จะตั้งงบประมาณให้จังหวัด ถ้าเป็นข้อเสนอนี้อาจจะได้อยู่ใน
วาระการพิจารณาครั้งหน้าต่อไป แต่ถ้าพวกเราได้ท าการบ้านไปท าอะไร
ต่างๆ ก็คงให้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้เข้าใจ 

นางสาวอ าไพ ไชยพิจิตร เห็นด้วยกับท่านประธานว่าควรจะมีมติในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้น
ไปศึกษาในเรื่องของผลกระทบกับชุมชน เนื่องจากว่าถนนเลี่ยงเมือง
ออกแบบเมื่อสัก 30 ปีที่แล้วนะเหมือนมีโครงการเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ชุมชน
และบริบททางกายภาพของเมืองก็เปลี่ยนไปหมด เรื่องที่มีปัญหาตามหา  
คือ ออกแบบเมื่อ 30 ปีที่แล้ว 10 ปีต่อมาก็ยังไม่ได้งบประมาณ อีก 20 ปี
ต่อมาได้งบประมาณ ซึ่งเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนเพราะว่า
แค่แยกตรงเทศบาลก็มีปัญหาแล้ว เพราะตั้งงบเวนคืนมาตีราคาเม่ือ 30 ปีที่
แล้ว ตอนนี้จะมาให้ราคาเหมือนเดิมเขาก็ไม่ยอม ก็เลยกลายเป็นคอขวดอยู่
ตรงนั้นท าอะไรก็ไม่ได้เลย ถ้ามีคณะกรรมการชุดนี้แล้วศึกษาผลกระทบ   
ถ้าจะท าเป็นแผนแม่บทได้ยิ่งดีเพราะว่า 5 ปีก็มีการศึกษาทบทวนอีกรอบ
หนึ่ งว่ามีอะไรที่ท าได้และท าไม่ ได้บ้ างอันนี้ ก็ เห็นด้วยท่านประธาน          
อีกประเด็นหนึ่งก็คือแยกไฟแดงต่างๆ ไม่ว่าจะแยกประตูป่าหรือแยกที่ไหน
ควรจะมีตัวเลขที่บอกเวลาดิจิตอลด้วย เพราะว่าถนนใหญ่คนก็ช้ความเร็ว
เต็มที่เลยแล้วก็อุบัติเหตุบ่อย แล้วไฟเขียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแค่ไม่ได้กลับ
รถเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าจะมีตามแยกไฟแดงต่างๆ และมีตัวเลขที่ชอบบอก
เวลาอันนี้ก็ฝากคณะอนุกรรมการได้พิจารณาด้วยว่าตัวนี้จะช่วยให้เราปลอดภัยด้วย 

ประธาน  ถ้าท าเป็นวิธีการป้องกันอุบัติเหตุก็เห็นด้วยในการที่จะเตือนว่าข้างหน้ามี  4 
แยกไฟแดง แล้วก็มีระยะเวลาก ากับไว้ ทางที่ดีต่อไปก็ CCTV ก็น่าจะช่วยได้ 
คือ บันทึกได้ว่ากิดเพราะอะไรประมาทหรือเมา หรือเร็ว 

ผู้แทน สนข. ในหลายๆกรณีที่ถนนเส้นหลักมีช่องจราจรกว้าง มักจะมีรถมอเตอร์ไซค์   
วิ่งย้อนศรเพ่ือกลับรถหรือชิดขอบทางด้านซ้ายเพ่ือย้อนศรไปแล้วก็เกิด
อุบัติเหตุเป็นประจ า ในกรณีที่ท่านจะพิจารณาความปลอดภัยของถนน    
ในวาระ 4.1 เห็นว่าถ้ามีงบประมาณเหลือพอน่าจะออกแบบท าเป็น
สะพานลอยส าหรับคนข้ามที่มีบันไดกับมีทางลาดอยู่ในตัวเดียวกันเพ่ือให้
จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์สามารถข้ามได้โดยสะดวกไม่ต้องไปกลับรถ   
บนถนนเส้นใหญ่ซึ่งมีรถใช้เร็วมาก ก็จะท าให้รถเล็กหรือเช่นมอเตอร์ไซค์
อาจจะเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้  

ประธาน ช่วยฝากข้อสังเกตของทาง สนข. ไว้กรณีศึกษารูปแบบการเชื่อมการใช้ทาง
ขนาดเล็กนอกจากทางรอดก็น่าจะเป็นทางสะพานข้ามแล้วสถิติอุบัติเหตุ  
จะได้ลดลง 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อการศึกษาเส้นทางทางเลี่ยงเมืองให้น ามารายงานในครั้งต่อไป ในฐานะ
กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยรับผิดชอบด าเนินโครงการนี้ เป็นเลขาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาปิดช่องทางการจราจรและจุดกลับรถบริเวณทางเข้าตลาด

จตุจักร 
ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่สัญญาของโครงการสะพานข้ามดอยติ ระหว่างการ

ก่อสร้างทางโครงการก็จะพิจารณาปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าตลาดจตุจักร
อยู่แล้ว เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าทาง
พ้ืนที่ต้องการให้เราปิด ทางโครงการก็ยินดีจะเลื่อนแท่งแบริเออร์มาปิดให้ 
ส่วนโครงการอยากจะให้ทางกลุ่มที่ใช้ทางรับทราบร่วมกันหลายๆหน่วยให้
ครบถ้วน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของตลาดจตุจักร ถ้าเห็นด้วยโครงการก็ยินดี
ปฏิบัติได้ทันที 

ประธาน ลองดูจุดอ่อนหรือข้อที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เป็นวิศวกรรมทางการจราจร มีทาง
แยกเข้าหน้าตลาดจตุจักรหน้าศูนย์การค้าแจ่มฟ้ามีทางเดิมเป็นทางกลับรถ
หรือว่าทางเพ่ือจะแยกเลี้ยวขวาได้ที่ออกแบบไว้ ทาง สภ.เหมืองจี้ก็ได้ท า
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็เลยอยากจะให้ปิดเสียแล้วไปกลับรถที่ไฟแดง 

นายก อบจ.ลพ. ย่านนี้เป็นย่านธุรกิจและเส้นทางบ้านหลุกเป็นเส้นทางเดิมของต าบลป่าสัก 
ที่เขาเข้าเมือง พอมีตัดถนนใหม่สายต่างๆ ท าให้เส้นนี้รองลงไป ทั้งหมด
ต าบลป่าสักที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยปีที่แล้วประมาณ 200 กว่าราย ในบริเวณ
หมู่บ้าน สายเลี่ยงเมืองป่าซาง และจุดที่ว่าอยู่ตอนนี้ เข้าเมืองเส้นแถวที่เป็น
ปัญหาคือจุดกลับรถตรงบริเวณหน้าหมูอินเตอร์ คือทางตรงอุบัติเหตุและ
หนักแต่จุดนี้อุบัติเหตุแค่ถลอก แต่เหมือนทุกภาคทุกคนก็มองเป้าแบบนี้ แต่
ที่เคยปิดก็จะไปติดกันอยู่ที่หน้าแจ่มฟ้ายาวเอามาติดถนนเลย เพราะรอเข้า
ตลาดนัดเต็มไปหมดเลย แล้วก็จะล้นออกมาที่เลนขวาเพราะเยอะและ   
เป็นย่านการค้า 

ประธาน สมมุติว่าระยะทดลองถ้าปิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน สถิติอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น
ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกชาวบ้านได้ ตอบโจทย์ได้แต่สิ่งที่ไปกลับรถแล้วร้านที่อยู่
ตลาดจตุจักรขายของได้เหมือนเดิม ไม่ลดลงคือสิ่งที่ถูกตอบโจทย์ได้ถูกและ
กลับรถก็ไม่กระทบได้ กลับรถก็รักษาชีวิตคนไว้แต่เราเข้าใจเรื่องของธุรกิจที่
พ่อค้าได้ท า นักลงทุนได้ลงทุนก็ต้องได้กันทั้งสองฝ่ายเราจะได้ไม่ให้เศรษฐกิจ
ตรงนั้นทรุดเหมือนกับตลาดที่ถูกปิด ก็เห็นด้วยกับที่นายก อบจ. แต่เราจะมีวิธี
ไหนที่จะมีการเตือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีที่น าเข้าประชุมนี้คือเขาขอปิด ถ้า
เราตอบว่าไม่ปิดค าตอบโจทย์ของเราต้องไปท าให้เขาเห็นว่า ไม่เกิดกระทบ
อะไรเลย แต่ถ้าเขาปิดเสร็จแล้วกระทบอะไรหมดทุกอย่าง อุบัติเหตุก็ยังเกิด
เหมือนเดิมเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เกิดจากการเปิด - ปิดจุดนี้ ผมก็ยังหาข้อมูล
ให้คณะอนุกรรมการได้หารือกันว่าจะมีทางไหนบ้าง 

นายก อบจ.ลพ. ช่วงที่เราปิดก็มีเป็นช่วงสงกรานต์ก็ไปติดกันช่วงจุดกลับรถ ถ้าอยากให้รถ
ผ่านแบบสะดวกย่านการค้าก็เสียเลย เพราะฉะนั้นต้องค านึงหลายมิติแก้มิติ
เดียวแต่ไปกระทบมิติ อ่ืนที่เป็นปัญหา ถ้าจะศึกษาก็เอาให้ครบวิธีไหน
อย่างไร ถ้าใส่ไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นท าได้ไหมถ้าท าได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้
หรือก าหนดแนวทางอ่ืนๆที่เหมาะสม  
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นางสาวอ าไพ ไชยพิจิตร ขออนุญ าต เส ริมอย่ างกรณี นี้ เห มื อนกั บที่ วั ด เจ็ ด ยอดก่ อนจะถึ ง
ห้างสรรพสินค้าเมญ่ารูปแบบเหมือนกัน คือถ้าว่าเหมือนกับที่ท่านประธาน
กับท่านนายก อบจ. กล่าวว่าถ้าปิดช่องการจราจรแล้วเกิดความปลอดภัย
หรือไม่ ถ้าหากว่าเรามีการออกแบบเหมือนที่วัดเจ็ดยอดที่เขามีจุดกลับรถแล้ว
ดูดี จะไม่ติดตรงแยกนิมานเหมินทร์เลย อีกประเด็นก็คือเหมือนที่ท่านประธาน
บอกว่าปีหน้าหรือโครงการเริ่มด าเนินการแล้ว ถ้าหากว่าเราปิดช่องนั้นจะไป
แออัดยัดเยียดกัน ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่รถติดอีกเช่นเดียวกัน ก็ฝากประเด็น
ไว้ว่าถ้าศึกษาแล้วลองดูผลกระทบมาตรงนี ้

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน คอสะพานที่จะด าเนินการก่อสร้างจะเริ่มประมาณจุดกลับรถหน้าห้างแจ่มฟ้า 
และในระหว่างด าเนินโครงการตรงจุดนี้จะปิด และจะท าสัญลักษณ์ให้ไป
กลับรถที่หน้าห้างแจ่มฟ้าเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ประธาน  ถ้าเราใช้สัญญาณไฟจราจรอย่างที่ นายก อบจ. เสนอ ถ้าเราไม่ใช้สัญญาณ
ไฟเรามีจราจร อาสาสมัครคอยเตือน คอยข้ามไหวไหม ตอนที่เข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาให้ปิดเหตุผลยังเพียงพอหรือไม่เพียงพอเดี๋ยวจะกระทบผลธุรกิจ
ย่านการค้าซึ่งเป็นย่านที่เปิดใหม่ 1. สถิติที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใครบ้าง 
2. ในอนาคตข้างหน้าทางนายช่างโครงการได้ให้ค าตอบว่าช่วงด าเนินการ
ก่อสร้างจ าเป็นต้องปิดตรงนี้ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้แจ้งให้กับ สภ.เหมืองจี้   
ได้ถูกต้องก่อน ถ่ายภาพตรงนี้กับการขอความร่วมมือและติดป้ายติดอะไร 
ให้ดูสัญญาณไฟก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ถ้าคนในล าพูนไม่มีปัญหาแต่คน
ต่างถ่ินเท่านั้นเอง เราก็ต้องท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือเตือนอะไรต่างๆ 

ผู้แทน สนข. ความเห็นเกี่ยวกับสะพานลอยส าหรับคนข้ามกับเป็นที่เป็นทางลาดกับ      
มีข้ันบันไดอยู่ในตัวเดียว 

ประธาน  ชุดนี้ไม่ใช่เป็นคนเดินทางสัญจร คือใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปตัดหน้าทางไฮเวย์ 
ไม่เหมือนกรุงเทพฯ คนใช้ถนนของชาวชนบทก็คือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปซื้อ
ของจะน ารถไปถึงที่แล้วก็ขับรถกลับ ก็เลยมีแนวทางออกแบบนี้ดีไหม      
1. ท าป้ายไปติดสัญญาณให้เตือนระวัง 2. ให้มีทางออกว่าใน 2 เดือนต่อไปนี้ 
ในเส้นทางนี้ทางกรมทางหลวงเขาจะได้ด าเนินการก่อสร้าง และปิดจุดตรงนี้
ตามแบบการก่อสร้างต่อไป  

หน.สนง.ป้องกันและ ท าไมต้องวางแบริเออร์ในเมื่อจุดนี้เป็นจุดกลับรถไม่ทราบว่าสาเหตุเดิมเป็นเพราะอะไร 
บรรเทาสาธารณภัย จ.ลพ. ถ้าเป็นจุดกลับรถ และเป็นที่ พักรถแบบนี้  เหมือนจุดกลับรถที่หน้ า

ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ถ้าสมมุติเปิดแบบอิสระน่าจะปลอดภัย แต่ไม่เข้าใจ
สาเหตุเก่าที่เขาปิดท าไม แต่เวลาช่วงเทศกาลเราขอปิดเขาก็ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย       
ปิดชั่วคราวเข้าตลาด เข้าหมู่บ้านในหมู่บ้านแล้วก็ถือว่าหมู่บ้านใหญ่ แล้วก็จะ
เป็นทางลัดไปออกสาย อบจ. อีก ในความคิดผมถ้าเปิดอาจจะปลอดภัยกว่าปิด 

ประธาน มีอยู่ 2 แนวทางที่ ปภ. เสนอ คือ ก่อนที่จะปิดแบริเออร์วางไว้เหลือช่องนิด
เดียวเป็นเพราะอะไร มีคนร้องขอให้ปิดหรือเปล่า ข้อมูลไม่ครบก็พิจารณาล าบาก 
ให้ฝ่ายเลขาฯ สอบถาม สภ.เหมืองจี้ ที่เสนอมาขอปิดจุดกลับรถมีสถิติ    
เกิดเหตุอย่างไร แล้วเกิดผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางอย่างไรบ้าง ส่วนที่ 2 
กรณีหากเปิดหมด อยากให้แขวงทางหลวงล าพูน เดิมที่แขวงทางหลวง
ออกแบบเป็นจุดกลับรถ แล้วที่เอาแบริเออร์มาปิดเพราะอะไร จะได้เห็นว่า
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เกิดอุบัติเหตุจริงหรือไม่ ปิดเพราะ 7 วันอันตรายหรืออย่างไร ส่วนที่ 3 ฝาก
คณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ การประชาสัมพันธ์น าเสนอ
ที่จะให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปด าเนินการ อยากจะให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบมีข้อมูลเพ่ือชี้แจงประชาชนด้วยที่ปิดเพราะอะไร ที่เปิดเพราะอะไร 
เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ถูกต้อง   

นางสาวอ าไพ ไชยพิจิตร ขอเพ่ิมอีกแนวทางหนึ่ง คือ ในส่วนถนนตั้งแต่แยกรถไฟมาจนถึงทางสะพาน
ท่าขาม น่าจะมีการศึกษาตลอดเส้นทางที่มีอยู่ใช้ได้จริงไหม เพราะว่าอย่าง
มาถึงจะเลี้ยวเข้าเวียงยองก็อันตราย และต้องมากลับรถในเมืองเพ่ือที่จะไป
บ้านเวียงยอง ถ้าจะท าในเรื่องของลอดใต้สะพานได้ไหม คือ ขุดอุโมงค์และ
ยกระดับขึ้นมาแล้วให้รถลอดใต้สะพานเป็นจุดกลับรถไปที่เวียงยองได้ไหม 
เพราะว่าตัวทั้งระบบดูแล้วมีปัญหาหมดเลย  

ประธาน ฝากแขวงทางหลวงล าพูนด้วยที่ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนะ      
เราต้องเริ่มประชาสัมพันธ์เส้นนี้ ว่ามีจุดตัด ทางเชื่อม โรงเรียน ร้านค้าเยอะขึ้น
จากเดิม จ าเป็นต้องมีการก าหนดความปลอดภัยในทางถนน อาจจะมีการ
แต่งตั้งคณะท างานในการท าข้อมูลเพ่ือศึกษา จุดที่  1 ในระหว่างการ
ก่อสร้างทางยกระดับแยกป่าสักกับทางรถไฟ จุดที่ 2 ยาวถึงท่าขาม เพราะ
วันก่อนเราพูดถึงสะพานท่าขามจะมีทางลอดกลับรถได้ไหม และแขวงทาง
หลวงล าพูนได้ไปวัดระดับความสูงของสะพานทางลอดแล้วเป็นไปไม่ได้   
ต้องขุดทางท้องน้ าลงไปเหมือนป่าตัน หรือเหมือนภาค 5 แต่เวลาน้ าหลาก
มาก็ปิดให้กลับรถออกแบบมองสิ่งแวดล้อมไม่ครบ ก็เลยนึกว่ามีถนนแล้ว  
รถจะไม่ เยอะ แต่รถเยอะขึ้นๆ ทุกคนมีรถเยอะก็เลยท าให้แก้ไขตาม        
ไม่สิ้นสุด คงจะเป็นตามแนวทางที่ประชุมได้เสนอไว้ 3 แนวทาง มีหนังสือ
แจ้งเป็นมติไว้ 

มติที่ประชุม 1. มอบหมายให้สภ.เหมืองจี้ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุการปิด 
แบริเออร์เป็นเพราะอะไร ก่อนเปิดและปิดจุดกลับรถมีสถิติเกิดเหตุอย่างไร 
แล้วเกิดผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางอย่างไรบ้าง 

 2. มอบหมายให้แขวงทางหลวงล าพูน รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมที่
แขวงทางหลวงล าพูนออกแบบเป็นจุดกลับรถ แล้วต่อมามีการเอาแบริเออร์
มาปิดเพราะอะไร สาเหตุเพราะมีการเกิดอุบัติเหตุจริงหรือไม่ อย่างไร 

 5.2 การพิจารณาการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 
114 ช่วงตอน ดอยติ - ล าพนู ตามรูปแบบและสัญญา 

 5.3 การขออนุญาตก่อสร้างสะพาน และปรับปรุงเชื่อมต่อผิวทางบริเวณ
จุดตัดของทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 114 ช่วงตอน ดอยติ - ล าพูน 

 5.4 การพิจารณาการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงข้ามทางรถไฟ 
ทางหลวงหมายเลข 1136 ช่วงตอนเหมืองง่า - ล าพูน 

 5.5 การขออนุญาตรื้อย้ายสาธารณูปโภคบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทาง
หลวงหมายเลข 1136 ช่วงตอนเหมืองง่า - ล าพูน 

ฝ่ายเลขาฯ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 5.2 5.3 5.4. 5.5 เป็นต้นไป ฝ่ายเลขาฯ ก็ได้รับ
เรื่องจากแขวงบ ารุงทางล าพูน คือ ระเบียบวาระที่ 5.2 ถึง 5.5 เป็นเรื่อง
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ของการแก้ไขปัญหาจุดทางรถไฟกับถนน ซึ่งในส่วนขององค์ประกอบของ
คณะกรรมการก็จะมีคณะกรรมการที่ ทางกระทรวงคมนาคมเป็น
คณะกรรมการร่วมชุดใหญ่ แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดก็จะมีทางสารวัตร
แขวงบ ารุงทางล าพูน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการและ
อนุกรรมการ และมีผู้ช่วย คือ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน เบื้องต้นเข้าใจว่าจะเป็นหน้าที่คณะกรรมการชุดนี้ 
แต่อย่างไรก็ตามจะได้เสนอในที่ประชุมได้รับทราบเบื้องต้นก่อน ส่วนการจะ
ด าเนินการอย่างไรจะได้หาวิธีการให้เหมาะสม   

ผู้แทน สนข. ระเบียบวาระที่ 5.2 - 5.5 ขอน าเรียนข้อมูลภาพรวมก่อน ก็คือ ทางกระทรวง
คมนาคม โดยคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและแก้ไขปัญหา
จุดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีการประชุมเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณารถทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับทาง
รถยนต์ขึ้นมา โดยเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ร่วมกันระหว่างการรถไฟ 
และหน่วยงานด้านทางในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในคณะกรรมการร่วม   
ก็จะมีทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมชลประทาน แล้วก็หน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟร่วมเป็นกรรมการร่วม
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาการพิจารณาทางตัดผ่าน 
ที่เป็นทางเสมอระดับ หรือว่าทางต่างระดับ เช่น สะพานข้ามทางรถไฟ หรือ
ว่าทางลอดก็ใช้หลักเกณฑ์นี้มาตลอดรวมทั้งการยกเลิกจุดตัดด้วย แล้วก็
ขั้นตอนของการขออนุญาตเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟกับถนน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เสมอระดับหรือว่าทางลอด ถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็จะมีการพิจารณาตั้งแต่ 
ในชั้นของการรถไฟเอง เมื่อได้รับเรื่องมาจากหน่วยงานเจ้าของถนนแล้วก็
จะประชุมภายในของการรถไฟก่อน ก็จะมีคณะกรรมการส่วนภูมิภาคของ
การรถไฟเอง พิจารณาแล้วก็เสนอขึ้นไปยังคณะท างานร่วมของการรถไฟ   
ก็จะมีประกอบด้วยการรถไฟที่เป็นฝ่ายต่างๆ ทั้ง 5 ฝ่ายร่วมกันพิจารณา 
แล้วก็น าเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการก็ เกิดจาก
คณะกรรมการร่วมที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาต
และแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน แล้วก็มี
ผู้แทนขนส่งทางบก ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทาง สนข. ผู้แทน อปท. 
ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนการรถไฟ กับทาง ปภ. ร่วมกันเป็นฝ่าย
เลขานุการ ก็จะกลั่นกรองความเห็นประกอบการขออนุญาต ปรับปรุง แก้ไข 
ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟในพ้ืนที่ของจังหวัดนั้น เพ่ือเสนอเป็นความเห็นแล้ว  
ก็ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส่งขึ้นไปให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาอนุญาต 
ด าเนินการขยายผิวทางตรงจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับหรือว่าติดตั้งเครื่อง
กั้นในรูปแบบต่างๆ หรือว่าก่อสร้างเป็นสะพานตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาก็จะมีเรื่องของค่าคุมควบปริมาณจราจร ตรงจุดตัดรถไฟนั้นๆ 
เกิดจากจ านวนขบวนรถไฟคูณกับจ านวนรถที่ผ่านจุดบริเวณนั้นในรอบ 24 ชั่วโมง 
คูณเข้าไปยอดก็จะมีการก าหนดว่าถ้าคุมควบจราจรต่ ากว่าหมื่นขบวนคันต่อ
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วันก็จะติดตั้งป้ายจราจรเป็นทางเสมอระดับ ถ้าอยู่ระหว่างหมื่นถึ งแสน
ขบวนต่อวันก็จะติดตั้งเครื่องกั้นถนนแล้วก็ติดตั้งป้ายจราจรตามแบบ
มาตรฐานของการรถไฟ แต่ถ้าคุมควบจราจรมากกว่าแสนขบวนต่อวันขึ้นไป
ก็ต้องท าเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ แล้วก็สะพานที่จะก่อสร้างก็ต้องมีความ
สูงของช่องลอด ส าหรับให้รถไฟลอดผ่านไม่น้อยกว่า 6 เมตร ส าหรับทางคู่ 
แล้วก็ความสูงไม่น้อยกว่า 7.25 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาตอม่อ 30 เมตร
เป็นขั้นต่ า แต่ว่าระยะห่างระหว่างศูนย์กลางทางรถไฟกับขอบตอม่อ หรือ 
สิ่งกีดขวางขึ้นอยู่กับสภาพต่างๆ ของการรถไฟแล้วก็ฐานรากตอม่อโดยการ
รถไฟจะเป็นผู้ พิจารณาในรายละเอียด แล้วก็การพิจารณาในเรื่อ งของ
สะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะน าเสนอที่ประชุมจะมี 2 จุด ก็คือ  
ในล าพูนจะเป็นจุดตัดบริเวณถนนล าปาง - ล าพูน ทล. 114 ซึ่งมีแบบของ
กรมทางหลวงที่จะท าเป็นสะพานข้ามทางรถไฟอยู่แล้ว กับอีกจุดหนึ่ง ก็คือ 
จุดตัดตรงถนนล าปาง - ล าพูน ทล. 1136 ก็มีแบบแล้วอยู่ในแผนของ กรม
ทางหลวงเช่นกัน ซึ่งในทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ มีการก าหนดรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาจุดต่างๆ แล้วก็ใน 2 จุดที่ว่า กรมทางหลวงก็ออกแบบเป็น
สะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งก็อยู่ในช่วงของทางคู่เด่นชัย - เชียงใหม่ด้วยเช่นกัน 
ซึ่งในวันนี้ก็เข้าใจว่าทางการรถไฟก็น าเสนอหน่วยงานภายในของการรถไฟ
เอง แล้วก็มีการหารือกับกรมทางหลวงมาเป็นล าดับแล้ว ได้ข้อสรุปเป็นที่
เรียบร้อยตรงกันภายในแล้วใช่ไหม วันนี้ก็คือจะน าเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต แต่เนื่องจากว่าคณะนี้เป็นคณะ อจร. ไม่ใช่อนุกลั่นกรอง
ระดับจังหวัด แต่ว่ าในเรื่องของสะพานข้ ามทางรถไฟทางประธาน
คณะกรรมการร่วมของกระทรวงคมนาคม คือ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านทางหลวงเคยมอบนโยบายไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องของ
สะพานหน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่
คณะกรรมการร่วมพิจารณาแล้วไปหารือแล้วก็สามารถด าเนินการได้เลยโดย
ไม่ต้องน าเข้าอนุกรรมการระดับจังหวัดอีก ซึ่ งจะใช้เวลาพิจารณานาน 
เนื่องจากว่าสะพานข้ามทางรถไฟในเป็นการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่มี
ความปลอดภัยสูงก็สามารถด าเนินการได้เลย แล้วก็ผลเป็นอย่างไรก็ค่อย
น าเสนอคณะกรรมการร่วมเพ่ือทราบ ในวันนี้ทางการรถไฟกับแขวงทางหลวง
จะน าผลการหารือรูปแบบการแก้ปัญหาแล้วก็แผนการด าเนินงานมา
น าเสนอท่ีประชุม อจร.จังหวัดล าพูน เพ่ือทราบ 

ประธาน เป็นวาระเพ่ือทราบ เพราะคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีบทบาทหน้าที่ในการให้
แนวทางข้อเสนอได้รับทราบ 

ผู้แทน สนข. ความตั้งใจของการรถไฟกับกรมทางหลวงจะน าจุดตัดสะพาน ทั้ ง 2 จุดตัด 
เข้าอนุกรรมการกลั่นกรองจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัด แต่เนื่องจากว่าทาง
เขาตั้งใจจะน าเรื่องเข้าที่ประชุม อจร. คือ อาศัยว่าองค์ประกอบของ
อนุกรรมการคล้ายๆกันน่าจะเป็นชุดเดียวกันได้ แต่เนื่องจากว่าของเรามีการ
ประชุม อจร. แล้วก็มีเบิกเบี้ยประชุมถ้าเกิดว่าจะถือว่าเป็นการประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัดจะเป็น
การประชุมซ้ าซ้อน แต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องการแก้ปัญหาสะพานข้ามทางรถไฟ 
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คือ ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสามารถด าเนินการได้เลยแล้วก็ค่อย
น าเสนอกรรมการร่วมเพ่ือทราบก็ไม่ต้องผ่านอนุกรรมการ นั้นในวันนี้       
ก็ทางการรถไฟกับกรมทางหลวงก็น าเรียนรูปแบบการแก้ปัญหาเสนอ อจร. 
เพ่ือทราบ และจะได้น าไปเป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอกรรมการร่วมกับ
กระทรวงคมนาคมด้วยก็จะเป็นการดี  

ประธาน  ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ดีในการด าเนินการ เพราะฉะนั้นจุดตัดทั้ง 2 จุด จริงๆ 
แล้วต่อไปทางเชื่อม ทางอะไรต่างๆ ก็จะได้มีคณะกรรมการรองรับได้ถูกต้อง 

ผู้แทน สนข. การออกแบบสะพานข้ามทางรถไฟทั้ง 2 จุด สอดคล้องกับทางคู่เด่นชัย - 
เชียงใหม่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงสายเหนือพิษณุโลก - เชียงใหม่แล้ว        
ได้พิจารณาและเชิญโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว  

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ขั้นตอนปัจจุบัน คือ ทางแขวงทางหลวงล าพูน ท าหนังสือแจ้งขออนุญาต  
ไปที่รถไฟขอเน้นไปเส้นทาง 1136 เส้น 1136 เดิมสะพานข้ามทางรถไฟ 
1136 แผนของกรมทางหลวง คือ จะสร้างในปี 64 เมื่อต้นปีมีประเด็น
ปัญหาเรื่องทางแยกเหมืองง่าเปิดใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นวาระเร่งด่วน          
ที่ต่างจังหวัดขอให้แขวงทางหลวงล าพูนเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการปรับปรุง
ทางแยกให้ใช้งานได้ แต่บริเวณทางแยกติดกับทางรถไฟ ซึ่งหากงบประมาณ
ที่ได้รับมาเป็น 2 ก้อน คือทางจังหวัดล าพูน 15 ล้านบาท ทางกลุ่มจังหวัด
อีก 14.9 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 30 ล้านบาท แต่ 30 ล้านบาท   
เป็นงานก่อสร้างถนนอย่างเดียว ซึ่งตอนนั้นแขวงทางหลวงล าพูนก็บรรจุเงิน
งบประมาณในการรื้อย้ายอาณัติสัญญาของรถไฟเข้าไปไม่ทันในปี 63 
ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาจนถึงจะหมดปี 62 เราได้ตัวผู้รับจ้างแล้วได้สัญญา
แล้วแต่ประเด็นปัญหาที่เราติดขัดอยู่ ก็คือ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่ขออนุญาต 
รถไฟรื้อย้ายก็ผ่านคณะอนุกรรมการ ประเด็นที่ 2 ถัดไปก็คืองบประมาณ
การรื้อย้าย ตอนนี้เรายังหางบประมาณเพราะว่าสัญญา 7 เดือน ถ้าสมมุติ
ว่าภายในระยะเวลา 7 เดือนก่อสร้างนี้ เรารื้อย้ายไม่ทันทางแยกดังกล่าว   
ก็จะต้องมีตัวบีบความกว้างเพ่ือให้รถข้ามไปก่อนก็จะไม่สมบูรณ์ในการ
ออกแบบที่เราจะให้ผ่านทั้ง 4 ช่อง จะหารือในที่ประชุม และจะขอเรียน
ท่านโยธาฯ ว่าจากงบประมาณที่ขอมาในปี 63 จ านวน 110 ล้านบาท 
เข้าใจว่าเป็นไฟสัญญาณของทางแยกเหมืองง่าด้วย แยกท่าจักรด้วย ไฟฟ้า
ส่องสว่างด้วย แต่ตรงนี้หมายรวมถึงตัวประมาณในการรื้อย้ายอาณัติสัญญา
รถไฟไหม ถ้ารวมก็จะใช้เงินประมาณก้อนนี้ได้ไหม ถ้าไม่ได้งบประมาณที่จะ
รื้อย้ายพวกไฟสัญญาณ และเพ่ิมเข้าไปใหม่จุดทางแยกเหมืองง่าแขวงทาง
หลวงล าพูนก็ลงไปท าแล้ว หารือจะเป็นไปได้ไหมว่างบประมาณตรงนั้นจะ
เอามาท าเป็นการรื้อย้ายอาณัติสัญญารถไฟ 

ประธาน ระเบียบวาระที่ 5.2 5.3 5.4 เข้าใจแล้ว ตอนนี้ที่แขวงทางหลวงล าพูน
เสนอเป็นระเบียบวาระที่  5.5 คือหลังจากที่ได้งบประมาณจะลงนาม      
ในสัญญาจากงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ไปติดขัดตรงที่การรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภคกับของการรถไฟด้วย ซึ่งการรถไฟก็ได้บันทึกประมาณ
ค่าใช้จ่ายไว้แล้วส่วนแนบในเอกสารที่จะหารือ เมื่อเป็นลักษณะนี้มีเสนอ 2 ทาง 
คือ ทางแรกตอนนี้การด าเนินงานของการรถไฟที่เสนอของบประมาณเกือบ 
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14 ล้านจะขอทางไหน ตอนนี้ถามว่าทางส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ในปี 63 ที่ว่ามีงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท ครอบคลุมจุดตรงนี้
ด้วยหรือไม่ ใช้ตรงนี้ได้หรือไม่ 

โยธาธิการและผังเมือง จ.ลพ. เท่าที่มีการประสานในเบื้องต้นกับทางกรม ในส่วนของทางแยกเหมืองง่า
ของกรมตัดออกไปเลย ซึ่งจะมีการปรับปรุงอยู่ประมาณ 6 ทางแยก คือ 
แยกเหมืองง่าเนื่องจากได้รับจากงบพัฒนาจังหวัดแล้ว ทางกรมไม่ได้น ามา
อยู่ในขอบเขตงานของ 110 ล้านตรงนี้ จะมีเฉพาะตัวต้นทางปลายทางของ 
ก.1 แยกโรงพยาบาลล าพูน แยกท่าจักร และต้นทางปลายทางของ ค.2 
จ านวน 6 ทางแยก ในเบื้องต้น 

ประธาน แขวงทางหลวงล าพูน จะสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในปีไหน 
ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ตามมติ ครม. ให้กรมทางหลวงพิจารณาสร้างใน ปี 2564 แต่ว่าในระหว่าง

รองบประมาณสร้างในปี 2564 ถ้าเราเปิดเป็น 4 ช่องจราจร จะต้องมีแผงกั้น
และอาณัติสัญญารถไฟอยู่ เราสร้างเสร็จ ปี 2563 และก่อสร้างใน ปี 2564 
ระยะเวลาที่รอโครงการ 1 ปี และโครงการจะด าเนินการอีก 3 ปี รวมเป็น 
4 ปี จ าเป็นต้องมีอาณัติสัญญารถไฟ 

ประธาน ถ้าเราใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก้ไขปัญหาทางเชื่อมแล้วเปิด
ใช้ประมาณเดือนเมษายน พฤษภาคม ถ้าเสร็จตามแผนงานโครงการพอเปิด
ใช้จะต้องมีแผงถึงจะบริบูรณ์ในการเปิดใช้ แล้วต้องใช้เงินอีก 14 ล้าน   
ตามการรถไฟขอมา พอสร้างสะพานข้ามทางรถไฟก่อสร้างเสร็จในปี 2566 
แผงกั้นและอาณัติสัญญารถไฟจ าเป็นต้องใช้อยู่ ไหม จะได้หาแหล่ง
งบประมาณให้ถูกต้อง  

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ตามแบบที่ก่อสร้างในปี 2564 เราจะไม่มีทางแยกแล้วจะให้รถข้ามสะพาน
อย่างเดียว เพราะฉะนั้นตัวแผงกั้นและอาณัติสัญญารถไฟ ก็ไม่มีความ
จ าเป็นแล้วหลังจากสะพานข้ามแยกแล้วเสร็จ ถ้าเริ่มก่อสร้างในปี 2564  
ก็จะแล้วเสร็จในปี 2566 แต่ถ้าด าเนินการในปี 2565 ก็จะแล้วเสร็จในปี 2567 

ผู้แทน สนข.  เข้าใจว่าการขยายผิวจราจรที่ว่าจะใช้แค่ชั่วคราวใช่ไหม หลังจากก่อสร้าง
สะพานเสร็จก็จะปิดไม่ให้ใช้ทางเสมอระดับอีกต่อไปใช่ไหม  

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน เข้าใจว่าการขยายผิวจราจรที่ว่าจะใช้แค่ชั่วคราวใช่ไหม หลังจากก่อสร้าง
สะพานเสร็จก็จะปิดไม่ให้ใช้ทางเสมอระดับอีกต่อไปใช่ไหม  

ประธาน ก็จะเหมือนสะพานข้ามทางรถไฟทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ รอบวงแหวน 3  
วงแหวน 2 วิธีที่เรามองเห็นที่กรมทางหลวงได้ออกแบบ ก็หมายความว่าใน
ปี 2566 ยังไงก็ให้รถข้ามบนสะพานอย่างเดียวเลย ข้างล่างจะไม่มีท าเป็น
ทางตันมีแต่จุดกลับรถ อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจตรงกัน  

นางสาวอ าไพ ไชยพิจิตร แยกท่าจักรจะเปิดใช้เมื่อไหร่ 
ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน แยกท่าจักร ตอนนี้แขวงทางหลวงล าพูนน าเสนอแผนไป 2 แผน ในส่วน

ขยายทางแยกจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ของบไปประมาณ 25 
ล้านบาท ในตัวสะพานข้ามน้ ากวงยังที่เป็น 2 ช่องจราจร ตอนนี้เราขอ
งบประมาณไป 35 ล้านบาท แต่ได้รับงบประมาณมาแค่ 30 ล้านบาท     
ก็ต้องมาออกแบบกันใหม่ 
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โยธาธิการและผังเมือง จ.ลพ. ในแผนงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตอนแรกเข้าใจว่าจะได้
งบประมาณในส่วนของการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกในปีงบประมาณ 2562 
ซึ่งเป็นลักษณะการด าเนินการต่อเนื่องจากแผนงานเดิม ซึ่งจะไม่มีการเว้นวรรค
ปีงบประมาณ แต่ในขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก    
ส านักงบประมาณ ปรากฏว่าไม่ได้รับการพิจารณาเลยท าให้เป็นปัญหา   
และทางกรมโยธาธิการและผังเมืองพยายามผลักดันที่จะของบประมาณ  
ของปี 2563 ให้ได้ เพ่ือจะมาด าเนินการในส่วนนี้เพ่ือจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 

ผู้แทน สนข. มีความเห็นเกี่ยวกับไม้กั้นที่จะมาติดตั้งชั่วคราว เนื่องการรถไฟมีโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในหลายๆเส้นทาง ซึ่งหลายๆจุดตัดก็มีการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางรถไฟแทนไม้กั้นในหลายๆจุด จะเป็นไปได้ไหมที่การรถไฟจะไปขอ
ยืมเครื่องกั้นจากจุดอ่ืนที่รื้อออกมาแล้ว เพ่ือมาติดจุดนี้เพื่อใช้งานชั่วคราวไป
ก่อนก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของเครื่องกั้น 

ประธาน เห็นด้วย ที่ประชุมมีความเห็นยังไงบ้าง กรณีที่ผู้แทน สนข. ได้ช่วยให้
ค าแนะน าระหว่างที่มีเส้นทางกั้นรถไฟที่จุดตัดกันหลายแห่งที่อาจจะหมด
ความจ าเป็น เราไปขอยืมใช้ชั่วคราว 4 ปี สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้ว 

สารวัตรแขวงบ ารุงทางล าปาง ข้อมูลตรงนี้การรถไฟไม่มีนโยบายตรงนี้ และยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้   
การสร้างใหม่ความปลอดภัยต้องเห็นชอบจากวิศวกร ถ้ามีงบประมาณจาก
กรมทางหลวงสามารถด าเนินการได้ แต่ถ้าจะของบประมาณจากการรถไฟ
จะต้องของบประมาณใหม่ 

ประธาน มีทางเลือกก็คือ คือ เนื่องจากว่าเราใช้ชั่วคราวแค่ 3 ปีระหว่างที่เขาก่อสร้างถนน 
ทางผู้แทน สนข. ก็เลยเสนอว่ามีจุดตัดหลายจุดตัดที่ได้ท าการก่อสร้างและ 
มีอุปกรณ์บางอย่างที่หมดความไม่จ าเป็นขอโยกมาใช้ที่นี่แทนเป็นการชั่วคราว 
ให้จังหวัดมีมติที่ประชุมมีวิธีการหรือประสาน และก็ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากการรถไฟ หรือกรมทางหลวงมาใช้ในพ้ืนที่นี้ เป็นระยะ
ชั่วคราวมีแนวทางนี้ได้ไหม 

ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบ ารุงทางล าปาง งานก่อสร้างทางคู่ช่วง ลพบุรี - ปากน้ าโพ เป็นเครื่องกั้นคนละแบบ 
เป็นเครื่องกั้นแบบอัตโนมัติ เป็นคานสั้น ไม่ใช่ท างานด้วยไฟฟ้า เป็นคานสั้น
ถนนแคบๆ ที่เขากลับรถลงคร่อม ของไฟฟ้าเขายังไม่รื้อเลย และยังคงไว้อยู่ 
อัตโนมัติ คือ ที่ลงแล้วขึ้นเองแล้วกลับรถคร่อม จะเป็นเครื่องกันอีกอย่าง 
คนละแบบราคาเลยถึงแพง 

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ระยะจากทางรถไฟจนถึงแยก 100 เมตร ใกล้มากเพราะฉะนั้นช่วงรอเลี้ยว 
หรือว่าช่วงที่จะติดแยกถ้าเราลดเลยเหลือ 2 ช่อง ไม่ได้ครับ 

ประธาน โครงการนี้จะสร้างเสร็จ ปี 2563 ประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะเปิดใช้ จะต้อง
มีเครื่องกั้นติดตั้งด้วย และจะต้องติดตั้งช่วงสร้างทาง ในปี 2563 ท าพร้อมกับ
แขวงการทางสร้างทาง ถ้าไปสร้างหลังก็จะเสียเวลาไปอีกต้องได้เงินมาอีกส่วน
หนึ่ง คือ 14 ล้านบาท รองบเหลือจ่าย ปี 63 แต่โครงการจะต้องอยู่ในบัญชี
โครงการส ารอง (Y2) ช่องทางแรกอยากจะให้ทาง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หารือ
กับทางส านักงบประมาณในกรณีที่จะฝากไว้ในงบเหลือจ่ายปี 63 ช่องทางที่ 2 
ระหว่างแปรญัตติหรือระหว่างการด าเนินการกรมทางหลวงขอเพ่ิมวงเงินตัวนี้ไว้
ก่อนได้ไหม หรือใช้เงินเหลือจ่ายของปี 63 ของกรมทางหลวง 
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ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน จริงๆแล้วทางแขวงทางหลวงล าพูนขอแล้ว ประสานกับทางส านักงานบ ารุงทาง 
กรมทางหลวงแล้ว แต่ว่าก็สัญญาณที่ได้รับตอบ คือ เปอร์เซ็นต์ที่จะขอ
งบประมาณ ปี 2563 ได้น้อย 

ประธาน อยากจะขอความร่วมมือในช่วงนี้ หากมีวิธีการใดท าความเข้าใจกับผู้ใช้เส้นทางสัญจร
เส้นนี้ ต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกว่าอยู่ระหว่างการด าเนินงาน การจัดท าทาง
เชื่อมโดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากกรมทางหลวง และจะใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 7 เดือน น่าจะประชาสัมพันธ์ในป้าย และส่วนที่ 2 เมื่อสร้างทางที่จะไป
ทะลุเส้นทางรถไฟระหว่างเดือน 2 เดือน 3 เดือน เพ่ือความมั่นใจการรถไฟสร้างไป
แล้วจะต้องมีเงิน 14 ล้านบาท ต้องไปท าขนย้ายเพ่ือจะท าระบบป้องกันภัย 

ผู้แทน สนข. เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ ถ้าไม่มีเงินมาติดตั้งเครื่องก้ันไฟฟ้า อาจจะต้องใช้
วิธีให้ทางการรถไฟจัดเจ้าหน้าที่มาลากแผงกั้นตลอด  24 ชั่วโมง ดูตาราง
รถไฟถ้ารถไฟมาก็โบกธงแดงแล้วลากแผงกั้นไปก่อนชั่วคราว 

ผู้ช่วยสารวัตรงานเดินรถแขวงล าปาง ถ้าหากจะใช้คนเข้ามากั้น ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายส าหรับคนลากแผง 
ส าหรับถนนที่จะเป็น 4 เลน ต้องจ้างคนวันละ 3 ผลัดๆละ 3 คน ค่าจ้างก็
คนละ 330 บาท ราคาของที่จัดจ้างในปัจจุบัน ถ้าหากว่าทางจังหวัดมี
งบประมาณตัวนี้ของเราก็พอท าได้อยู่ แต่ว่าจะให้รถไฟจัดจ้างเองคงไม่ได้ 
คือ พนักงานของทางรถไฟพร้อมมีให้ แต่เงินจ้างยังไม่มี 

ประธาน คณะอนุกรรมการ อจร. ชุดนี้ไม่มีงบประมาณ อยากจะทราบว่าอนุกรรมการ
อีกชุดหนึ่งวิธีการก่อสร้างจะพอมีงบประมาณไหม 

ผู้แทน สนข. ถ้ามีมติก็มอบให้หน่วยงานไปหางบประมาณมาด าเนินการตามมติในที่ประชุม 
จะมอบหน่วยงานไหนระหว่างกรมทางหลวง หรือ การรถไฟ หรือ จังหวัด ให้ 3 
หน่วยงานนี้ ไปพิจารณาแหล่งงบประมาณ และบรรจุในระเบียบวาระเพ่ือ
รายงานความคืบหน้า ให้ฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมทางหลวง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการรถไฟ และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยความเห็นของ อจร.จังหวัดล าพูน 

นายช่างผู้ควบคุมโครงการฯ ระเบียบวาระที่ 5.3 ตอนนี้โครงการมีงบประมาณในการก่อสร้างเรียบร้อยและ
ได้ประสานงานกับทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง ฝ่าย สนข. แนะน าว่าสามารถเข้า
พ้ืนที่ก่อสร้างได้เลย ค าว่า เข้าพ้ืนที่ก่อสร้างได้เลย ทางโครงการโดยกรมทาง
หลวงจะต้องรอหนังสือจากคณะกรรมการร่วมพิจารณาหรือไม่อย่างไร และ
หารือกับทางรถไฟต่อว่าแนวทางปฏิบัติ ถ้ากรมทางหลวงในส่วนของโครงการ
ยังไม่ขอปรับปรุงหรือรื้อย้ายอาณัติสัญญาต่างๆ ความหมายที่ สนข. แนะน าคือ 
สามารถเอาเครื่องจักรเข้าในพ้ืนที่ของการรถไฟได้เลยใช่ไหม 

ผู้แทน สนข. ขอชี้แจง คือ ในเรื่องของสะพานถ้ากรมทางหลวงจะเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างจะต้อง
ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าพ้ืนที่จากการรถไฟ ไม่ต้องเข้ากรรมการร่วม 

นายช่างผู้ควบคุมโครงการฯ ขอให้สารวัตรแขวงบ ารงทางล าพูน ให้ค าแนะน าว่า ขั้นตอนทางโครงการจะ
ควรแจ้งขอเข้าพ้ืนที่ต่อสารวัตรแขวงบ ารุงทางด้วยหรือไม่ 

สารวัตรแขวงบ ารุงทางล าพูน ประเด็นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ เห็นสมควรว่าควรท าหนังสือถึงสารวัตรแขวง
บ ารุงล าพูนได้เลย หลังจากที่เราประชุมเสร็จในวันนี้ ในกรณีกรมทางหลวง
ได้ด าเนินการตามแผนงานตามที่กล่าวมา 
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มติที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการจัดหางบประมาณ
เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และระบบความปลอดภัยของการรถไฟ 
บริเวณแยกเหมืองง่า งบประมาณ 14 ล้านบาท ดังนี้ 

 1. ให้แขวงทางหลวงล าพูนขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวง 
 2. ให้แขวงบ ารุงทางล าพูนขอสนับสนุนงบประมาณจากการรถไฟ    

แห่งประเทศไทย 
 3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 6         เรื่องอ่ืนๆ 
ผู้แทน สนข. มีเรื่องของการประชุม อจร.จังหวัดล าพูน ครั้งที่แล้วที่มอบ สนข. ไปลอง

น าเสนอโครงการเพ่ือศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ   
ในเขตเมืองล าพูน ทาง สนข. ก็ได้ร่างเป็นตัวร่างขอบเขตรายละเอียดของ
งานการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เชียงราย และล าพูนคู่กันไปน า เสนอทางกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับ
จัดสรรงบประมาณปี 2563 แล้ว ผลการพิจารณาคือไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ แต่ว่ามีช่องทางอ่ืนที่จะขอน าเสนอในการประชุมวันนี้ คือว่า
ทางศูนย์วิจัยการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาคของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับการติดต่อจากทางจังหวัดล าปางแล้วก็จังหวัดเชียงรายโดยตรง       
ให้ไปร่วมศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
ของทั้ง 2 จังหวัดนั้น โดยใช้งบประมาณของทางจังหวัด ซึ่งวันนี้มี ดร.ทรงยศ 
กิจธรรมเกษร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่มาร่วมประชุมด้วย 
แล้วก็เป็นผู้เข้าไปติดต่อทางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดล าปางเพ่ือจัดท า
รายละเอียดเสนอไปที่จังหวัดทั้ง 2 ก็จะมาน าเสนอของที่จังหวัดล าพูนด้วย
ว่าจะมีช่องทางด าเนินการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งอย่างไร  

ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร  จากศูนย์วิชาการ ณ ตอนนี้ก็จะมี 2 จังหวัดที่เราได้ประสานงานด้วย ก็คือ จังหวัด
ล าปางและจังหวัดเชียงราย โดยเราได้ประสานงานจังหวัดล าปางจนเราได้ TOR 
ขึ้นมา แล้วก็ตอนนี้จังหวัดล าปางเองก็ตั้งของงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 64 ไว้ โดยที่
ทางส านักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบส่วนจังหวัดเชียงรายก็ได้รับการติดต่อ
มาจากทางเทศบาล 1 เชียงราย โดยที่เขาจะตั้งเรื่องแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ
เข้าสู่ อจร. ครั้งหน้า โดยอาจจะมีการพิจารณาในการใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปใช้ในตรงนี้อันนี้เป็นความก้าวหน้าล่าสุด 

ประธาน วงเงินที่ใช้ในการศึกษาหรือแผนงานใน TOR ที่จะศึกษาอะไรได้บ้าง 
ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร  ส าหรับวงเงินตรงนี้จะขึ้นอยู่กับกรอบงาน และพ้ืนที่ว่ามีพ้ืนที่ขนาดไหน  

แล้วก็มีเรื่องความซับซ้อนขนาดไหน ส าหรับจังหวัดล าปางที่เราได้ร่าง TOR ไป 
เราด าเนินการเฉพาะตัวแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกรอบวงเงินอยู่ที่
ประมาณ 16 ล้านบาท ที่เราร่างไปซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับว่าพอขึ้นไปส านักงบประมาณ
เขาจะพิจารณาเป็นอย่างไรอีก ของจังหวัดเชียงรายตรงนี้ยังไม่ได้มีการสร้าง 
TOR คือหลักๆ ยังไม่ทราบว่าขอบข่ายจะอยู่ตรงไหน ถ้าเกิดว่าเป็นเทศบาล
อาจจะเป็นขอบข่ายอยู่ในเขตเทศบาลหรือเปล่า ตรงนั้นจะมีผลอย่างยิ่ง  
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    โกสินทร์ นิยะกิจ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโกสินทร์ นิยะกิจ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ประธาน ถ้าอย่างนี้ทางยุทธศาสตร์เราถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องการผลการศึกษาและ
ออกแบบ และให้ครบ คือ สิ่งก่อสร้างทุกอย่าง ไม่อยากศึกษาแล้วมีแต่แนว
หรือเสนอแนวทางอย่างเดียว อยากจะมีการออกแบบว่าต้องใช้อะไร 
คุณสมบัติ แล้วก็สามารถท าของบประมาณในปีถัดไปได้ เพราะเราเคยเจอ
ศึกษาแล้วไม่มีแบบ บอกว่าให้รถไฟสาธารณะแต่ตอนของบประมาณ      
ขอ ปร.4 ปร.5 ไม่ได้ออกแบบไว้ เงินก็ไม่ได้ เงินไม่ได้ก็เลยเหมือนว่า
การศึกษาก็เหมือนไอเดียเป็นแนวคิดแต่ก็ต้องออกแบบด้วย เราจะได้ใช้
งบประมาณในปีถัดไปได้เลย แล้วก็เผลอๆ อาจจะเสนอส่ง ครม. ว่าผล
การศึกษานี้สามารถเข้าแผนของบประมาณได้ ขอบคุณท่านอาจารย์ได้ให้
ค าแนะน าว่าเนื่องจาก สนข. ไม่มีงบประมาณ อาจจะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือในส่วนของภาควิชาการขอให้เราบรรจุแผนไว้ แล้วก็ใช้แนวทางของจังหวัดล าปาง 

ฝ่าย เลขาฯ ในปี 2564 ถ้าเกิดมีขั้นตอนในส่วนกระบวนการจัดท าแผนก็ขอให้ทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมร่าง TOR ไว้แล้วก็จะประสานหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง อาจจะเป็นทางส านักงานขนส่ง ทางเทศบาล หรือทางส านักงาน
จังหวัด รอดูในภาพรวมว่าจะเสนอแผนแม่บทเรื่องของการศึกษาในภาพรวมอย่างไร 
อาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องขนส่งสาธารณะ อาจเป็นแผนแม่บทโลจิสติกส์ของ
จังหวัดล าพูนเลยก็ได้ทั้งระบบ เรามีทางหลวงหมายเลข 11,114,106 
เส้นต่างๆ ทุกคนเห็นภาพแต่ยังไม่มีอะไรที่ต่อเนื่องมาถึงสนามบิน จังหวัด
ล าพูนอยากได้ตรงนี้ ถ้าสามารถท า TOR เป็นรูปแบบที่ออกมาเป็นแบบที่
สามารถก่อสร้างได้ แล้วท าพรีเซ็นต์ ครม.สัญจร ให้เห็นภาพเชื่อมโยงว่าอีก 
5 ปี จังหวัดล าพูนจะเป็นอย่างไร ถ้าเชื่อมโยงสนามบินและเส้นทางต่างๆ
เสร็จ ของบเท่าไหร่ก็มีคนให้ ตอนนี้ก็ขอเตรียมไว้ปี 64 ก่อน 

ประธาน การประชุมในครั้งนี้ก็เป็นสิ้นปีงบประมาณพอดีแล้วก็คงจะได้เห็นการด าเนินงาน
ในรูปแบบของการวางข้อนโยบาย แล้วก็วิธีการที่จะแก้ไขข้อเสนอแนะต่างๆ 

ฝ่ายเลขาฯ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดล าพูน 
(อจร.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

       รัฐกรณ์ ชูยกปิ่น ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นายรัฐกรณ์ ชูยกปิ่น) 

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 


